

TINH DẦU EPOCH ESSENCIAL OILS

TỔNG QUAN CỦA HỆ THỐNG

Đứng trước sự khắc nghiệt của phong cách sống tân tiến hiện nay, Nu Skin đã cung cấp Epoch Essential Oils—Giải pháp về thực vật học làm tăng tác động và tạo cảm giác trải nghiệm với thế giới thiên nhiên. Hàng thế kỷ, nền văn hóa bản địa đã cải thiện đời sống của họ với các loại thực vật, từ bôi thoa ngoài da đến dùng cho hương liệu pháp. Nu Skin đã cộng tác với một trong những nhà thực vật học danh tiếng thế giới và khám phá cách để truyền lại sự hiểu biết này vào phong cách sống hiện đại của các bạn. Bây giờ bạn có thể dùng tinh dầu thực vật đến từ công ty mà bạn biết và tin tưởng. Một loại dầu hay loại hỗn hợp cung cấp nhiều loại hương liệu biểu cảm và giải pháp để nâng cao chất lượng cuộc sống. Những lợi ích thú vị từ tinh dầu của chúng tôi tạo nên sự tự nhiên để chia sẻ với những người khác.

Một phần sứ mệnh của Nu Skin là cải thiện đời sống, Nu Skin sẽ đóng góp \$0.25 từ những sản phẩm Epoch Essential Oils được bán ra đến Tổ chức Force for Good của Nu Skin— đóng góp lại cho cộng đồng đã chia sẻ kiến thức cho chúng tôi.

Hãy tận hưởng sự liên kết rộng rãi với con người trên thế giới chung quanh bạn trong sự trao tặng lại sản phẩm Epoch Essential Oils

PRODUCT DESCRIPTIONS

EPOCH LAVENDER—*Lavandula Angustifolia*

Thiên nhiên, mùi hoa của tinh dầu Oải hương cung cấp mùi hương trầm tĩnh hài hoà. Hãy hưởng thụ sự thư giãn vào cuối ngày cho dù đó là ngày bận rộn nhất với những ích lợi của tinh dầu Oải hương. Hãy cho vài giọt vào trong bồn nước ấm hay thoa tinh dầu này trên gối ngủ buổi tối để được sự thanh thần và êm dịu.

EPOCH LEMON—*Citrus Limon*

Cũng giống như mùi vỏ chanh, tinh dầu sôi động, dịu nhẹ này mang đến cho bất cứ không gian nào cảm giác tươi mới và sẽ làm bạn ngạc nhiên và hân hoan. Epoch mùi Chanh có thể dùng như chất tẩy rửa tự nhiên để tẩy sạch mùi hôi và vết nhờn.



EPOCH PEPPERMINT—*Mentha Piperita*

Chìm đắm vào sự tươi mát, mùi hương cứng cỏi của tinh dầu Epoch mùi Bạc hà tại nhà hay trên đường. Sử dụng tinh dầu Bạc hà Epoch cho da hoặc hòa vào không khí sẽ tạo ra cảm giác hăng hái và thúc đẩy bạn suốt một ngày dài

EPOCH ASSURE—*Cinnamon Clove Blend*

Epoch Assure là sự kết hợp mạnh mẽ của quế, đinh hương, và những tinh dầu nguyên chất khác nhằm làm cho không khí và bề mặt có cảm giác thanh sạch khác thường. Đây là một sáng kiến cho tinh dầu hỗn hợp khử trừ mùi hôi hay làm phần chắn khu vực quanh bạn. Mùi quế và đinh hương đã từng mệnh danh là mùi mạnh mẽ và sự hoà hợp này mang đến sự hứa hẹn một sự kết hợp mùi hương thật thú vị

EPOCH BRISK—*Eucalyptus Pine Blend*

Tăng cường các giác quan của bạn với Tinh dầu Epoch Brisk essential và nắm bắt hương thơm có tác dụng phục hồi của thông và khuynh diệp rừng sau cơn mưa. Hương thơm mãnh liệt của Brisk đến từ tinh chất khuynh diệp, một hóa chất thực vật được hình thành tự nhiên. tinh chất khuynh diệp có mùi long não, trong lành và mạnh mẽ, thâm nhập và dễ chịu.

EPOCH BURST—*Citrus Mint Blend*

Tận hưởng mùi thơm của Epoch Burst—hỗn hợp mạnh mẽ của mùi chanh và tinh dầu bạc hà. Nhỏ vài giọt Epoch Burst vào máy phát tán Epoch và chìm trong hương thơm. Bạn hãy thử để nhận biết sự hòa trộn tinh tế tinh tế của bưởi, quýt, chanh và hương cam Địa Trung Hải. Thông qua các cây họ chanh, bạn có thể nhận mùi thơm nhẹ nhàng của bạc hà giúp đem đến cảm giác tràn đầy năng lượng của Burst thẳng đến giác quan của bạn.

epoch® ESSENTIAL OILS

EPOCH MOVE—*Wintergreen Juniper Blend*

Epoch Move là một sự pha trộn tràn đầy sinh lực của tinh dầu cây lộc đề và bách xù, được sử dụng để tạm thời làm dịu những chấn thương nhẹ và những cơn đau. Trong những lúc thấy khó chịu, hòa lẫn Epoch Move với Epoch Topical Blending Oil và nhẹ nhàng thoa lên da của bạn. Khi thoa lên da bạn, cảm giác dịu êm hoà trộn này cho cảm giác mát lạnh và cảm thấy giống như thoa tinh dầu bạc hà.

EPOCH UNWIND—*Lavender Bergamot Blend*

Xoa dịu tâm trí cũng như làm dịu đi tinh thần của bạn với Epoch Unwind, một sự hòa trộn giữa oải hương, cam bergamot, và những tinh dầu khác. Với tinh dầu Epoch Unwind, nó có thể tạo ra một cảm giác của sự hòa hợp và yên bình ngay cả trong những lúc bận rộn nhất của ngày. Thực hiện điều này bằng cách để hỗn hợp tinh dầu hòa trộn với bạn trong xe, tại sân bay hoặc bất kỳ nơi nào khác mà cuộc sống bận rộn sẽ đưa bạn đến.

ĐỐI TƯỢNG

Tất cả những người đang tìm kiếm một giải pháp thiên nhiên để hỗ trợ cho cuộc sống hiện đại và môi trường chung quanh đó.

LỢI ÍCH CỦA SẢN PHẨM

Epoch lavender mùi Oải hương—Phân tán hay hoà trộn Epoch hỗn hợp và đưa đến sự thư giãn thoải mái Epoch Lemon hương mùi Chanh—Phân tán cho sự tươi mát hay tâm trạng phấn chấn.

Epoch Peppermint hương mùi Bạc Hà—Phân tán hay hoà trộn với tinh dầu hỗn hợp Epoch và bôi bên ngoài da để bổ sung sự tập trung và trí tuệ minh mẫn.

Epoch Assure hương mùi Quế và Đinh hương Phân tán hay hoà trộn với Epoch hỗn hợp và bôi bên ngoài da để trung hoà những mùi hôi hay dùng để lau chùi bề mặt Epoch Brisk hương mùi Khuynh diệp và Thông —Phân tán hay hoà trộn với hỗn hợp Epoch bôi bên ngoài để hỗ trợ cho sạch đường hô hấp và hơi thở.

Epoch Burst hương mùi Chanh, Bạc hà —Phân tán hay hoà trộn với hỗn hợp Epoch và bôi bên ngoài để tăng năng lượng và sản khoái.

Epoch Move hương mùi Lộc đề, Bách xù —Hoà trộn với hỗn hợp Epoch bôi bên ngoài hỗ trợ làm êm dịu những cơn đau nhức nhẹ.

Epoch Unwind hương mùi Oải hương và Cam Bergamo —Phân tán hay hoà trộn với hỗn hợp Epoch và bôi bên ngoài để hỗ trợ cảm giác cân bằng.

SỬ DỤNG SẢN PHẨM

Dùng Epoch Essential Oils bên ngoài da với Epoch Blending oil và mùi hương thơm của máy phát tán Epoch và máy phát tán phun sương nhỏ

NGOÀI DA

Trộn lẫn một giọt Epoch Essence Oil với tinh dầu Epoch Topical Blending

MÁY PHÁT TÁN HƯƠNG MÙI

Hoà trộn Epoch Essential Oil với nước trong bình chứa của máy phun sương Epoch hay máy phun sương Epoch nhỏ. Cho vào đó 15-20 giọt tinh dầu vào nước trong bình của máy phát tán phun sương Epoch. Cho vào 10-15 giọt tinh dầu vào bình nước lạnh và đổ đầy vào bình chứa máy phun sương nhỏ. Xin xem cẩm nang sử dụng để có thêm hướng dẫn chi tiết.

NHỮNG SẢN PHẨM BỔ SUNG

Hỗn hợp tinh dầu bôi ngoài da Epoch — Hoà trộn tinh dầu Epoch Essential Oils với Epoch Topical Blending Oil để dùng ngoài da và lợi ích của nó.

Máy phát tán phun sương Epoch và máy phun sương nhỏ Epoch— làm đầy những máy phát tán này với nước lạnh và tinh dầu để thưởng thức chất lượng của Epoch Essential Oils

NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Tôi cần sử dụng bao nhiêu tinh dầu trên da của tôi?

Khi áp dụng lên da luôn luôn pha trộn tinh dầu với loại Epoch Topical Blending Oil (Dầu Epoch hỗn hợp pha trộn bôi ngoài da) Bắt đầu hoà lẫn một hay hai giọt tinh dầu với Epoch Topical Blending Oil và bắt đầu từ đấy. Rất quan trọng là cần biết sự phản hồi của da bạn với tinh dầu. Thử nghiệm từng loại một lần. Hoà lẫn một giọt tinh dầu Epoch Essence Oils với Epoch Topical Blending Oil và chà lên vùng kín trong cơ thể của bạn(ví dụ như vùng dưới cánh tay hay phía bên trong vùng cơ cánh tay) Chờ khoảng 30 phút. Tiếp tục dùng sản phẩm khi bạn không thấy có sự mẫn cảm ở da. Nếu trường hợp này xảy ra hãy ngưng sử dụng ngay.

Tôi có thể sử dụng tinh dầu trong lúc mang thai hay cho con bú hay không?

Luôn luôn tư vấn với chuyên gia sức khoẻ trước khi sử dụng tinh dầu trong lúc mang thai hay cho con bú

Tôi có thể sử dụng tinh dầu cho trẻ con không?

Trẻ con đặc biệt rất nhạy cảm với tinh dầu. Tư vấn với chuyên gia sức khoẻ trước khi sử dụng tinh dầu cho trẻ con

epoch® ESSENTIAL OILS

Có phần nào trong cơ thể tôi không dùng được tinh dầu Epoch?

Tránh vùng mắt, miệng, và những vùng khác đặt biệt dễ nhạy cảm

Tôi có thể ăn tinh dầu Epoch Essential Oils?

Epoch Essential Oils không phải là thực phẩm bổ sung và chỉ để sử dụng hương mùi và dùng ngoài da mà thôi. Không được uống tinh dầu này.

SỰ AN TOÀN VÀ LƯU Ý

- Khuyến cáo cho da nhạy cảm: Có thể không thích hợp cho cá nhân nào có da nhạy cảm. Xin thử nghiệm da trong một vùng nhỏ trước khi thoa lên vùng da lớn hơn
- Cảnh giác về sự cháy da: Epoch Lemon mùi Chanh, Epoch Unwind mùi Lộc đề, Epoch Assure mùi Quế, đình hương, Epoch Brisk mùi Khuynh diệp và Epoch Burst mùi Chanh bạc hà có chứa chất tinh dầu chanh nên làm tăng thêm sự nhạy cảm của da đối với ánh mặt trời và đặc biệt hơn nữa là có cơ nguy bị cháy da.
- Mặc áo quần có bảo vệ và tránh sự phơi bày dưới ánh mặt trời khi sử dụng những sản phẩm bên ngoài này. Cần thận rửa sạch trước khi phơi bày dưới tia cực tím UV.
- Không nên sử dụng nếu bạn có trải nghiệm bất kỳ sự mẫn cảm hay phản ứng nào và tư vấn với Bác sỹ nếu cần.
- Hãy để tránh xa tầm tay của trẻ con.

THÀNH PHẦN

Epoch Lemon Essential Oil

Citrus Limon (Lemon)

Epoch Lavender Essential Oil

Lavandula Angustifolia (Lavender)

Epoch Peppermint Essential Oil

Mentha piperita (Peppermint)

Epoch Assure Essential Oil Blend

Caprylic/Capric Triglyceride*, Cinnamomum Zeylanicum Bark Oil, Glycine Soja (Soybean) Oil, Eugenia Caryophyllus (Clove) Flower Oil, Citrus Limon (Lemon) Peel Oil, Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Oil, Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Peel Oil, Elettaria Cardamomum Seed Oil, Zingiber Officinale (Ginger) Root Oil, Cinnamomum Cassia Leaf Oil, Citrus Aurantium Bergamia (Bergamot) Fruit Oil, Citrus Aurantifolia (Lime) Oil, Schinus Molle Oil

Epoch Brisk Essential Oil Blend

Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Menthol, Citrus Limon (Lemon) Peel Oil, Mentha Arvensis Leaf Oil, Abies Sibirica Oil, Myristica Fragrans (Nutmeg) Kernel Oil, Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Leaf Oil, Eucalyptus Radiata Flower/Leaf/Stem Oil, Thuja Occidentalis Leaf Oil, Thymus Vulgaris (Thyme) Flower/Leaf Oil

Epoch Burst Essential Oil Blend

Caprylic/Capric Triglyceride*, Citrus Grandis (Grapefruit) Peel Oil, Citrus Limon (Lemon) Peel Oil, Citrus Reticulata (Tangerine) Peel Oil, Citrus Aurantifolia (Lime) Peel Oil, Citrus Aurantium Bergamia (Bergamot) Fruit Oil, Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Peel Oil, Mentha Viridis (Spearmint) Leaf Oil, Lavandula Hybrida Oil, Canarium Luzonicum Gum Nonvolatiles, Pelargonium Graveolens Flower Oil, Ribes Nigrum (Black Currant) Bud Extract, Cistus Ladaniferus Oil

Epoch Move Essential Oil Blend

Gaultheria Procumbens (Wintergreen) Leaf Oil, Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Mentha Piperita (Peppermint) Oil, Menthol, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Oil, Abies Sibirica Oil, Mentha Viridis (Spearmint) Leaf Oil, Juniperus Communis Fruit Oil

Epoch Unwind Essential Oil Blend

Caprylic/Capric Triglyceride*, Citrus Aurantium Bergamia (Bergamot) Fruit Oil, Eucalyptus Radiata Flower/Leaf/Stem Oil, Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil, Glycine Soja (Soybean) Oil, Juniperus Virginiana Oil, Cananga Odorata Flower Oil, Citrus Limon (Lemon) Peel Oil, Pimenta Officinalis (Pimento) Leaf Oil, Salvia Sclarea (Clary) Oil, Santalum Spicata Wood Oil, Pogostemon Cablin Oil, Vetiveria Zizanioides Root Oil, Pelargonium Graveolens Flower Oil, Acacia Decurrens Flower Extract, Cistus Ladaniferus Resin, Evernia Prunastri (Oakmoss) Extract

* Derived from Natural Coconut, Palm, and Soy Oils.